

Số: /KH-BCĐ

Tam Đường, ngày tháng 01 năm 2022

## KẾ HOẠCH

### Triển khai hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022

Căn cứ Quyết định số 3944/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện Tam Đường về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa - xã hội năm 2022; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Ban Chỉ đạo) huyện Tam Đường xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tới Nhân dân và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang. Góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra.

#### 2. Yêu cầu

Các hoạt động cần phù hợp, hiệu quả và đạt chất lượng để đảm bảo hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ của các thành viên trong tổ chức thực hiện phong trào.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào hiện có, đồng thời bổ sung các nhân tố mới, thực hiện lồng ghép phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào khác của các ngành, đoàn thể, các địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, thực hiện tốt nội dung các phong trào đề ra.

#### II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022

##### 1. Mục tiêu phấn đấu cho từng phong trào

- *Phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến:* Mỗi tập thể, cá nhân tiếp tục nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng kỷ cương phép nước, có lối sống lành mạnh, tinh thần làm việc chăm chỉ, tích cực, không ngừng học tập nâng cao trình độ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền, đoàn thể giao cho.

- *Phong trào xây dựng bản văn hóa:* Phấn đấu năm 2022 toàn huyện có 87,3% bản được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

- *Phong trào xây dựng gia đình văn hóa*: Phần đầu năm 2022 có 87,6% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa được công nhận.

- *Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hoá*: Năm 2022, toàn huyện phần đầu đạt 95,5% cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn văn hóa”.

- *Thực hiện có hiệu quả của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”* do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

- *Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*: Toàn huyện có trên 24,8% người dân thường xuyên luyện tập thể dục thể thao; 1.750 hộ gia đình thể thao; thành lập và đưa vào hoạt động thường xuyên, chất lượng 66 đội thể dục thể thao cơ sở quần chúng; tổ chức trên 06 giải thể thao cấp huyện thu hút đông đảo sự tham gia của nhân dân trong toàn huyện.

- *Phong trào Học tập lao động sáng tạo*: Tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung của phong trào tới nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

## **2. Nhiệm vụ cụ thể**

**2.1. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giúp nhau xoá đói giảm nghèo**: Thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành đồng bộ các giải pháp và cơ cấu kinh tế được xác định. Thực hiện tốt phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong đó phát huy yếu tố nội lực là chính, tranh thủ sự đầu tư, giúp đỡ của nhà nước, các tổ chức xã hội để củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống.

## **2.2. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh**

Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân, lòng tự hào dân tộc, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân không ngừng nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Vận động Nhân dân tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng bảo thủ, lạc hậu. Những thói quen sinh hoạt không còn phù hợp, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại, phát huy tốt vai trò hoạt động của các già làng, trưởng các dòng họ, trưởng bản. Mặt trận Tổ Quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung vận động Nhân dân xây dựng các khu dân cư tiên tiến, dòng họ tiên tiến, gia đình văn hoá tiêu biểu; vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng bản làng, gia đình văn hoá đạt tiêu chuẩn theo quy định của cuộc vận động đề ra.

### **2.3. Xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật**

Đối với các cơ quan, đơn vị: Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW của Trung ương và Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “*Cơ quan đạt chuẩn văn hóa*”, “*Đơn vị đạt chuẩn văn hóa*”, “*Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa*”. Thực hiện văn minh trong giao tiếp, ứng xử. Không gây phiền hà, quan liêu, lãng phí trong công việc, có thái độ vui vẻ và trách nhiệm trước công việc. Cơ quan, đơn vị không có người mắc các tệ nạn xã hội, tập thể đoàn kết xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, an toàn. Cơ quan, công sở xanh, sạch, đẹp.

Đối với các xã, thị trấn: Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Nhà nước và quy ước thôn bản, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đẩy lùi các tư tưởng bảo thủ, lạc hậu, mê tín dị đoan ra khỏi cuộc sống cộng đồng.

Về việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 02/7/2014 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh.

Kết hợp chặt chẽ việc tuyên truyền pháp luật với việc thực hiện quy ước thôn bản. Trong năm 2022, duy trì 100% số bản thực hiện quy ước thôn bản, phát huy được sức mạnh của toàn dân trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nghĩa vụ công dân.

### **2.4. Xây dựng môi trường văn hoá xanh, sạch - đẹp - an toàn**

Nâng cao chất lượng duy trì 52 bản sáng, xanh, sạch, đẹp. Năm 2022 phấn đấu xây dựng mới 01 bản sáng, xanh, sạch, đẹp. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tích cực bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh nhà ở, khuôn viên và đường làng, ngõ xóm. Thực hiện việc di rời chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà ở, không thả rông gia súc. Trong sinh hoạt và công tác các cơ quan, đơn vị, bản, các gia đình cần có biện pháp phòng chống cháy, nổ, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tốt tài sản của cơ quan và gia đình. Vận động Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, tích cực phòng chống tệ nạn mại dâm, ma tuý. Không sử dụng và phát tán văn hóa phẩm có nội dung độc hại. Đối với các địa bàn dân cư cần thực hiện tốt công tác hoà giải Nhân dân, mọi vấn đề khúc mắc ở khu dân cư cần bình tĩnh giải quyết thấu tình, đạt lý trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm. Không tổ chức khiêu kiện đông người hoặc khiêu kiện vượt cấp trái quy định. Mọi người sống đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng cuộc sống mới.

## **2.5. Xây dựng các thiết chế Văn hóa - Thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở**

- *Xây dựng nhà văn hóa*: Nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà văn hóa xã, thị trấn, bản. Các xã, thị trấn chủ động quy hoạch đất xây dựng khu vui chơi văn hoá, thể thao cộng đồng; đầu tư sách, tạp chí tại phòng đọc sách điểm Bưu điện văn hóa xã.

- *Về truyền thanh, truyền hình*: Nâng cao chất lượng của các trạm truyền thanh cơ sở tại 13/13 xã, thị trấn; tập trung các nguồn lực thường xuyên nâng cấp, sửa chữa trạm truyền thanh cơ sở.

- *Về hoạt động văn hóa văn nghệ*: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 131 đội văn nghệ quần chúng tại cơ sở tại 126 bản. Chú trọng bảo tồn và khai thác các loại hình văn hóa dân gian đặc sắc của các dân tộc như hát dân ca, hát giao duyên, múa khèn của đồng bào Mông; múa xoè của đồng bào Thái... Đồng thời có kế hoạch bảo tồn các lễ hội dân gian, khu di tích lịch sử; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ.

- *Về hoạt động thể thao*: Tiếp tục duy trì và củng cố 66 đội thể thao quần chúng hiện có. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng và thể dục thể thao trong các nhà trường, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển các môn thể thao dân tộc và các môn thể thao hiện đại. Phấn đấu năm 2022 thành lập và đưa vào hoạt động mới từ 01 đội thể thao quần chúng.

### **III. NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO**

*(Có Biểu chi tiết kèm theo)*

### **IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU**

#### **1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai hoạt động của phong trào trên địa bàn huyện**

Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong công tác xây dựng phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở cần chủ động đưa các nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng đời sống văn hoá vào nghị quyết cấp uỷ và kế hoạch chỉ đạo của chính quyền, các ngành, đoàn thể để chỉ đạo, thực hiện.

Triển khai thực hiện phong trào theo hệ thống chính trị; lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và các thành viên trong quá trình thực hiện phong trào.

Đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp vào nền nếp, hoạt động thường xuyên, thiết thực. Tăng cường sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của tập thể Ban Chỉ đạo các cấp đi đôi với phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của các cơ quan thành viên. Xây dựng và thực hiện tốt mối quan hệ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo các cấp.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; tổng kết đúc rút kinh nghiệm, phổ biến nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động nhân sự báo cáo cấp uỷ kiện toàn Ban Chỉ đạo cơ sở để triển khai phong trào. Nâng cao năng lực chỉ đạo và chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Tăng cường công tác quản lý nhà nước với các hoạt động văn hoá, thông tin, nghệ thuật.

## **2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền**

Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng phù hợp với đối tượng, địa bàn. Phát huy dân chủ, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai phong trào; bàn bạc và quyết định các biện pháp cụ thể để thực hiện phong trào; khắc phục tình trạng chỉ đạo triển khai phong trào mang tính chất hành chính, áp đặt.

Ban hành và cung cấp đầy đủ các văn bản, tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn về phong trào đến từng gia đình, khu dân cư và từng cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp. Phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin, tuyên truyền để chuyển tải thông tin về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tăng cường công tác giáo dục, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu tham gia thực hiện phong trào; coi đây là nội dung trọng yếu, giải pháp đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiên trì công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục quần chúng; phát huy sức mạnh của dư luận xã hội góp phần điều chỉnh các hành vi ứng xử văn hóa.

## **3. Xây dựng thiết chế văn hoá và nguồn lực con người**

Xây dựng thiết chế Văn hoá - Thể thao: Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm; tiếp tục đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa xã, bản bao gồm nhà văn hoá và thiết bị hoạt động. Hàng năm, mỗi xã, thị trấn cần dành một khoản kinh phí để duy trì hoạt động của nhà văn hóa xã, bản.

Về nguồn lực con người: Cấp uỷ, chính quyền cơ sở cần quan tâm lựa chọn cán bộ có năng lực, nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm; tạo điều kiện cho cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ văn hoá, thể thao. Đối

với các Ban Chỉ đạo cơ sở phải thường xuyên củng cố và bố trí cán bộ có năng lực để tổ chức và xây dựng phong trào cơ sở.

#### **4. Thực hiện xã hội hoá các hoạt động văn hoá**

Tiếp tục khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tôn tạo, khai thác phát huy các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương, hướng vào mục tiêu phát triển kinh tế du lịch của huyện.

Khuyến khích, động viên để toàn xã hội tham gia hoạt động và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, tạo cơ hội cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh kinh tế và mọi hoàn cảnh dân cư đều được tập luyện thể dục thể thao, hướng tới một xã hội tập luyện thể dục, thể thao lành mạnh. Phát triển các môn thể thao hiện đại và các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống dân tộc, để đáp ứng nhu cầu sở thích của các đối tượng. Thực hiện cơ chế hỗ trợ chuyên môn và các điều kiện khác để các ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội và Nhân dân đứng ra tổ chức các giải thi đấu thể dục, thể thao theo các loại hình và quy mô khác nhau.

**5. Về công tác thi đua, khen thưởng:** Cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” là một phong trào lớn bao gồm nhiều phong trào nhỏ vì thế các danh hiệu thi đua cần tiến hành bình xét khen thưởng cho từng lĩnh vực để khuyến khích và động viên kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để phát huy hiệu quả.

### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. Phòng Văn hoá và Thông tin huyện:** Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng ban xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện chương trình. Sơ kết đánh giá kết quả phong trào trong năm; tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo huyện, tỉnh theo quy định. Phối hợp với các ngành liên quan, các xã, thị trấn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phục vụ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong Nhân dân.

**2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện:** Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phụ trách và phát động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, thực hiện công tác đăng ký, bình xét danh hiệu gia đình. Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo” và các hoạt động từ thiện trên địa bàn huyện theo quy định.

**3. Liên đoàn Lao động huyện:** Chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị,

doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện việc đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo quy định.

**4. Phòng Giáo dục và Đào tạo:** Phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở giữ vững chất lượng phổ cập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký, bình xét xây dựng trường học văn hóa

#### **5. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khác trong Ban Chỉ đạo**

Căn cứ Quy chế, Phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, chủ động phối hợp với các ngành, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chỉ đạo có chất lượng các nội dung của phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể như các phong trào: “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”; “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các đơn vị lực lượng vũ trang”; “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân”... trên địa bàn huyện.

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2022 của Ban Chỉ đạo huyện. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở VH, TT-DL (B/c);
- TT: Huyện uỷ, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Các Thành viên BCĐ huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: BCĐ.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN**

**Vũ Xuân Thịnh**

## NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO HUYỆN

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày /01/2022 của Ban Chỉ đạo phong trào “TĐĐKXDĐSVH” huyện Tam Đường)

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Địa điểm	Thời gian	Ghi chú
1	Tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào năm 2022.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.		Quý I	
2	Tham mưu hệ thống văn bản hướng dẫn, đôn đốc, giám sát phong trào trên địa bàn huyện.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; - Các doanh nghiệp.	Toàn huyện	Cả năm	
3	Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các xã, thị trấn	Phòng Tư pháp huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn	Các xã, thị trấn	Quý I	
4	Xây dựng hướng dẫn và hệ thống văn bản tổ chức thực hiện công tác xây dựng trường học văn hóa trực thuộc trên địa bàn huyện.	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Quý I	
5	Xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình bình xét, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Quý I	
6	Xây dựng, ban hành Kế hoạch tuyên truyền xây dựng gia đình, bản làng văn hóa tại cơ sở	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Quý I	
7	Kế hoạch thông tin tuyên truyền về cơ sở năm 2022	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Quý I	
8	Kế hoạch duy trì và phát triển bản sáng,	Phòng Văn hóa và	- Các thành viên Ban	Toàn huyện	Quý I	



	xanh, sạch, đẹp năm 2022	Thông tin huyện	Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.			
9	Xây dựng Hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022, đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2023.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 9	
10	Tổ chức bình xét trường học văn hóa năm 2022, đăng ký danh hiệu trường học văn hóa năm 2023 trên địa bàn huyện.	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 10	
11	Tổ chức hướng dẫn bình xét gia đình văn hóa năm 2022, đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm 2023.	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 10	
12	Tổ chức hướng dẫn bình xét doanh nghiệp văn hóa năm 2022, đăng ký danh hiệu doanh nghiệp văn hóa năm 2023.	Liên đoàn lao động huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 10	
13	Tổ chức hướng dẫn bình xét khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2022, đăng ký danh hiệu khu dân cư, cơ quan, đơn vị văn hóa năm 2023.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 10	
14	Tham mưu Ban Chỉ đạo họp bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2022.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 11	
15	Tham mưu UBND huyện ban hành các quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2022.	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện	- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện; - Các xã, thị trấn.	Toàn huyện	Tháng 12	